



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

13 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 13 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,064 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,740,428 ราย รักษาหายเพิ่ม 10,988 ราย รักษาหายสะสม 1,615,343 ราย ยังรักษาอยู่ 107,168 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 82 ราย เสียชีวิตสะสม 17,823 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 61,033,251 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 239,440,366 ราย เสียชีวิต 4,880,688 ราย รักษาหาย 216,707,739 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO แนะนำวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นสำหรับผู้มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ฉีด SV และ Sinopharm ควรได้รับเข็ม 3 สหรัฐฯ บริษัทเมอร์ค ยื่นเรื่องต่อ FDA สหรัฐฯ ขออนุมัติ การใช้ยาเม็ดสำหรับรักษาโรคโควิด 19 เป็นกรณีฉุกเฉิน อังกฤษ ส.ส. เปิดรายงาน 150 หน้า ซีรัฐบาลแก้โควิด 19 ผิดพลาดและล่าช้า เยอรมนี เลิกตรวจโควิด 19 ฟรี หลังมีวัคซีนพร้อมฉีดให้ประชาชน เดนมาร์ก ไฟเขียวทดลองรักษาโควิด 19 แบบสุดคมในมนุษย์ อียิปต์ เจ้าหน้าที่จับกุมเภสัชกรและผู้เกี่ยวข้องหลังจากลักลอบนำวัคซีนกว่า 1 หมื่นโดส มูลค่ากว่าสิบล้านบาทไปทิ้งสาเหตุเพราะจัดเก็บไม่ถูกวิธี ทำให้วัคซีนเสีย ญี่ปุ่น ระบุว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วครอบครองวัคซีนส่วนเกินหลายร้อยล้านโดส ที่เสี่ยงหมดอายุก่อนส่งมอบให้ประเทศกำลังพัฒนา ออสเตรเลีย นครซิดนีย์ยกเลิกกักตักหลังปลดล็อกวันแรก จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ลดต่ำสุดในรอบ 2 เดือน นิวซีแลนด์ กระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จีน หลายเมืองเริ่มฉีดวัคซีนโควิดเป็นนุสเตอร์ให้กลุ่มเปราะบาง อินโดนีเซีย ลดระยะเวลาการกักตัว สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเหลือ 5 วัน มาเลเซีย ไฟเขียวพชช.เดินทางเสรี แต่ยังไม่เปิดประเทศ แม้ยอดฉีดวัคซีนทะลุเป้า เวียดนาม เตรียมออกคู่มือจัดแข่งขันป้องกัน 'โควิด' การันตีจัดซีเกมส์

ประเด็นสำคัญ

1.นโยบายเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด มติชน, js100, mcot, pptvhd, bangkokinsight, Chiangmainews, workpointtoday, innnews, tnthailand nationtv, posttoday, topnews,, สวท.ช่อง 3,5,7,9,Thaipbs)

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ชี้แจงรายละเอียดแนวทางปฏิบัติและข้อสั่งการเกี่ยวกับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.2564 โดยยังมีเวลาเตรียมการ ช่วงนี้ขอให้ประชาชน ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และที่เกี่ยวข้อง การดอยตุง อย่าฝ่าฝืนมาตรการ ซึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดเกิดขึ้นรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ. กล่าวถึงกรณี นายกฯ เตรียมเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. ว่า สธ.ได้เตรียมความพร้อมไว้ระดับหนึ่งแล้วและจะหารือเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว ส่วนรายชื่อ 10 ประเทศความเสี่ยงต่ำที่จะเปิดให้เข้าประเทศได้เป็นกลุ่มแรก ต้องรอ ศบค.ชุดเล็กพิจารณา สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยที่ได้รับวัคซีนแล้ว มีการรับรอง Fit to fly มีการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทาง และเมื่อเดินทางมาถึงก็ต้องตรวจ RT-PCR อีกครั้ง ต้องสแตย์ โอเวอร์ ไนต์ (Stay over night) 1 คืนแรก ในจุดเข้าเมือง เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ ก็ต้องพักในกรุงเทพฯ 1 คืนก่อน เพื่อรอผล RT-PCR ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคต้องหามาตรการ เรื่องการเข้าพักระหว่างรอผลตรวจ RT-PCR ของผู้เดินทาง แต่หลักๆ โรงแรมส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ มีมาตรฐานตามหลักสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) อยู่แล้ว สำหรับมาตรการผ่อนคลายนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในวันที่ 1 ธ.ค. กรมควบคุมโรคจะหามาตรการ เช่น covid free setting ให้กับบริการและลูกค้า ซึ่งผับ บาร์ สถานบันเทิงจะเข้ามาตรการเดียวกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สิ่งที่ทำในการเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายนนี้ คือ 1.เตรียมสถานที่ในไทยให้พร้อม 2.คนที่เข้ามาก็ต้องเตรียมความพร้อม ฉีดวัคซีน ตรวจหาโควิดทั้งก่อนและเมื่อมาถึง 3.เตรียมคนในประเทศให้พร้อม คาดว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้จะฉีดวัคซีนให้คนในประเทศอย่างน้อย 1 เข็มร้อยละ 50 ซึ่งขณะนี้คนที่ฉีด 2 เข็มใกล้ร้อยละ 40 คาดว่าสิ้นเดือนพฤศจิกายนน่าจะเกินเป้าหมาย 100 ล้านโดส ฉะนั้นการติดเชื้อ การเสียชีวิตก็จะลดลง ส่วนการที่ผู้เดินทางต้องออกค่าตรวจ RT-PCR และค่าที่พักระหว่างรอผลเองนั้น สธ.รับนโยบายมาว่าต้องทำให้ถูกที่สุด สมเหตุสมผลมากที่สุด ทั้งนี้ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการตรวจ RT-PCR ที่มีระบบขนส่ง ดูแลแล้วแล็บในกรุงเทพฯ รองรับได้ค่อนข้างมาก แต่หากเข้ามาจริงๆ จะปรับมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬา) ,เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5,NBT,TNN,Thaipbs)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงว่า การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของนายคาบิโน นั้น ต้องมีมาตรการรองรับ ทั้งกำหนดประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ มีหลักฐานการฉีดวัคซีน รวมถึงมาตรการในพื้นที่ที่ต้องฉีดวัคซีนในเปอร์เซ็นต์ที่สูง ซึ่งรายงานวัคซีนในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ภาพรวมเข็มที่ 1 ร้อยละ 70 ฉีดมากที่สุดโตในกรุงเทพฯ ส่วน จ.ภูเก็ต ฉีดร้อยละ 80 จ.สมุทรปราการ ร้อยละ 68.8 แต่หลายจังหวัดยังฉีดได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 เช่น อุตรดิตถ์ ร้อยละ 38 หนองคาย ร้อยละ 38 และเลย ร้อยละ 37 แต่ไม่ต้องห่วง เพราะเตรียมความพร้อมจัดสรรวัคซีนพื้นที่เหล่านี้อยู่แล้ว เพื่อให้พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว เชื่อว่าประชาชนจะสนใจการฉีดวัคซีนกันมากตามเป้าหมายได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์)

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ระบุถึงการเปิดประเทศวันที่ 1 พ.ย.นี้ ว่า ไม่มีปัญหาเพราะ ททท.เตรียมพร้อมอยู่ในแผนอยู่แล้ว หลังจากที่มีการเปิดนำร่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปแล้ว แผนระยะที่ 1 คือเปิดอีก 10 จังหวัด เพื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว การประกาศของนายคาบิโน ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดประเทศเร็วขึ้น ตนเชื่อว่าคงดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศในไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 1 ของปีหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

-ขณะที่นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท.เตรียมร่วมกับเอกชนที่เป็นพันธมิตรดัง "ลิซ่า แบล็ก핑크" นักร้องสาวชาวไทยชื่อดังระดับโลก และแอนเดรีย โบเชลลี นักร้องโอเปร่าชื่อดังของโลกชาวอิตาลี มาร่วมงานคอนเสิร์ตในเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ที่ จ.ภูเก็ต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (nationtv,)

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ศูนย์ไบโอเทค สวทช. โพสต์ตั้งคำถามถึงกรณีที่รัฐบาลเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวว่า หากนักท่องเที่ยวมาวันละ 1 แสน เราจะตรวจ RT-PCR อย่างไร

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก 'Thira Woratanarat' แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ระบุว่า ที่อื่นเค้าเปิดเมื่อพร้อม ทั้งเรื่องระบบตรวจคัดกรองพร้อม มีศักยภาพตรวจได้มาก ประชากรส่วนใหญ่ได้วัคซีนครบสองโดส ระบบตรวจสอบ ติดตามตัว ที่มีประสิทธิภาพ และสถานการณ์ระบาดไม่รุนแรง คุมได้ดี คำถามที่ควรคิดคือ หากเปิดขณะที่ระบบตรวจก็มีศักยภาพจำกัด ประชาชนในประเทศก็ยังได้รับวัคซีนครบโดสเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงสถานการณ์หลักหมื่นต่อวัน จะเกิดอะไรตามมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv,)

-น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่คณะทำงานด้านต่างประเทศ พรรคเพื่อไทย (พท.) วิเคราะห์แผนเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.ว่า รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยให้เปิดสถานบันเทังก่อนสถานศึกษาว่า ไม่เป็นความจริงรัฐบาลกำหนดให้สถานศึกษา เปิดเทอมเต็มรูปแบบในวันที่ 1 พ.ย.แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานศึกษาไม่ได้บังคับ ขณะนี้เร่งฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ 12-17 ปี ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนควบคู่ไปกับการเสริมภูมิคุ้มกันให้มีความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (nationtv,)

-นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ระบุถึงรัฐบาลมีแผนเปิดประเทศ ว่า ตนคิดว่าการเปิดประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ต้องเปิดภายในก่อน ต้องคลายล็อกภายในให้ประชาชนใช้ชีวิตปกติก่อน ถึงจะเปิดจากภายนอกเข้ามา ดังนั้นตนอยากเห็นการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและคนไทยชาติได้เลย หากไม่เริ่มจากการเปิดประเทศให้เป็นปกติก่อน

-นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ตนสนับสนุนการเปิดประเทศ แต่ต้องอยู่บนความพร้อม และความนิ่งของสถานการณ์ระบาดของโควิด ไม่ใช่ประกาศเพราะอยู่บนความกดดันทางการเมือง เศรษฐกิจ มองว่าสิ่งที่พล.อ.ประยุทธ์พูดไปนั้น เพราะต้องการรักษาภาพ รักษาความเชื่อถือของรัฐบาล ที่เคยประกาศจะเปิดประเทศภายใน 120 วัน ตนเคยถามถึงแผนการเปิดประเทศ แต่รัฐบาลไม่เคยมีคำตอบให้ ดังนั้นเชื่อว่า ไม่มีแผนรองรับ

-นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หลายจังหวัดที่จะเปิดวันที่ 1 พ.ย.ยังไม่มีจังหวัดใดมีประชาชนได้รับวัคซีนครบโดสถึง 70% แสดงถึงการบริหารจัดการฉีดวัคซีนไร้ประสิทธิภาพ จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวกังวลการเปิดประเทศ เพราะรัฐบาลไม่มีมาตรการคู้ชานซัดเงิน อาจนำไปสู่การระบาดระลอกใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

-นายธนากร คุปต์จิตต์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจเครื่องดีเอ็มแอลกอล์ฟไทย ขอเสนอให้รัฐบาลอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดีเอ็มแอลกอล์ฟได้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ตามไทม์ไลน์การเปิดรับต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ประเมินว่าการเปิดจำหน่ายเครื่องดีเอ็มแอลกอล์ฟจะสร้างเม็ดเงินสะพัดได้ถึง 1-2 หมื่นล้านบาทต่อเดือน หรือเติบโตประมาณ 20% โดยธุรกิจและแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดีเอ็มแอลกอล์ฟ มีจำนวนมาก อาทิ ร้านอาหาร จะมีการจ้างพนักงานเสิร์ฟกลับมา คนครัว นักดนตรี ถือว่าเกิดการจ้างงานหมด ตอนนี้เปิดขายแอลกอฮอล์ไม่ได้

2. สถานการณ์โรคโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, js100, tnnthailand) -นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภาพรวมการติดเชื้อแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง คนป่วยหนัก คนเสียชีวิตก็ลดลง เป็นทิศทางที่ดี สำหรับการฉีดไฟเซอร์ในนักเรียนมีความก้าวหน้าต่อเนื่อง ขณะนี้ฉีดแล้ว 499,046 โดส ขอให้นักเรียนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมหรือไม่มีมูลความจริงในโซเชียลมีเดีย ที่สร้างความวิตกกังวล และติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งทางการ มีนักวิชาการตรวจสอบยืนยัน สำหรับการฉีดนักเรียนขณะนี้ในระบบยังไม่มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่น่ากังวล ส่วนการพิจารณาการฉีดเข็ม 2 ของเด็กชาย คณะอนุกรรมการวิชาการจะมีการประชุมในวันที่ 20 ต.ค.นี้ ซึ่งจะได้ข้อสรุปออกมาก่อนวันรับเข็ม 2

ส่วนสถานการณ์ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ตอนนี้แนวโน้มการติดเชื้อโดยรวมลดลง ยังคงเร่งรัด เชิญชวนประชาชนมาฉีดวัคซีนให้ได้ถึง 70% อาจเป็นไปได้ภายในปลายเดือน ต.ค. ตอนนี้พิจารณาสูตรไขว้อีกหลายสูตร จากสูตรหลักที่ใช้คือ SV เข็ม 1 แล้วต่อด้วย AZ เป็นเข็ม 2 ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ฉีดไขว้ยังไม่จำเป็นต้องฉีดเข็ม 3 ภูมิคุ้มกันยังสูง ต้องหลัง 3-6 เดือนไปแล้วจึงจะพิจารณาให้ฉีดเข็มกระตุ้น และขณะนี้ คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อยู่ระหว่างการพิจารณาสูตรไขว้วัคซีน AZ + ไฟเซอร์ เพื่อการบริหารจัดการวัคซีน จากนั้นจะเสนอให้ที่ประชุม ศบค.

3. เบื้องหลังความสำเร็จอังกฤษปลดไทยพ้นพื้นที่สีแดง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ โสฬสทูเดย์ สยามรัฐ แนวหน้า,innews)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีที่อังกฤษปลดไทยออกจากบัญชีแดง เป็นเรื่องน่ายินดีและเป็นผลมาจากการที่ รอนนายกฯ และรมว.สธ. ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเข้าใจร่วมกันว่า ไทยปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ซึ่ง 1 เดือนที่ผ่านมา ไทยได้รายงานผลตรวจหาลักษณะทั้งจีโนมเข้าระบบ GISAID แล้วกว่า 4,000 ตัวอย่าง และได้อัปเดตเว็บไซต์ของศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เอง เมื่อได้รับทราบข้อมูลทำให้สหราชอาณาจักรพอใจ และปลดไทยออกจากบัญชีแดง

4.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน.)

- พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน mRNA แล้วอันตราย วัคซีนคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือการฉีดวัคซีนบางยี่ห้อเป็นยาพิษ หากฉีดจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี นำเชื่อว่าไม่มีผู้หวังดีจึงใจผลิตและเผยแพร่ข่าวปลอม ทำให้เกิดความตื่นตระหนก ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 จึงอยากขอให้ประชาชนรับฟังข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ ไม่หลงเชื่อข่าวปลอมหรือข่าวบิดเบือนที่ผู้ไม่หวังดีใจทำขึ้น

5.รายงานการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

- **จ.ปัตตานี** สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังคงสูงเกิน 400-500 คนต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 หลังถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงเข้ม พื้นที่เคอร์ฟิว ห้ามผ่านเข้าออกจังหวัด ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ต.ค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มถึง 423 ราย มีผู้เสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 4 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 27,115 ราย ขณะเดียวกันมีรายงานว่าที่โรงพยาบาลปัตตานีขณะนี้ ต้องรับสมัครบุคลากรและ อสม.มาช่วยงานในโรงพยาบาลเร่งด่วน เนื่องจากล่าสุดมีพยาบาลประจำ รพ.ติดโควิดเพิ่มอีก 30 คน ทำให้บุคลากรขาดแคลนอย่างมาก แพทย์ต้องทำงานอย่างหนักเพิ่มขึ้นไปอีก

- **จ.เชียงใหม่** สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น โดยเฉพาะคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ที่ล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อสะสมแล้ว 460 ราย ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าและคนงานเช็นผัก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสั่งขยายเวลาปิดตลาดเพิ่มอีก 11 วัน จากเดิม 9-11 ต.ค. เพิ่มเป็น 12-22 ต.ค. ทำให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดได้รับความเดือดร้อน โดยส่วนใหญ่บ่นว่าแจ้งปิดพื้นที่เพิ่มเติมกะทันหัน ขณะที่ร้านค้าส่วนใหญ่เข้าใจว่าจะเปิดบริการได้ในวันนี้ มีการสั่งสินค้ามาจำนวนมาก

7.เกาหลีใต้บริจาควัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (mco.t)

-กระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่า จะจัดส่งวัคซีนของ AZ ให้เวียดนาม 1.1 ล้านโดส และให้ไทย 470,000 โดสในวันนี้ เกาหลีใต้ได้ตัดสินใจบริจาควัคซีนให้ประเทศคู่ค้าดังกล่าว เนื่องจากต้องการช่วยปกป้องชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในประเทศเหล่านั้น รวมถึงประชาชนท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้ประกาศบริจาควัคซีนให้แก่ประเทศอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ บางกอกโพสต์ สยามรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (posttoday, infoquest)

- ครม. มีมติเห็นชอบการรับการสนับสนุนวัคซีนจากเกาหลีใต้จำนวน 470,000 โดส โดยให้ รมว.สธ. เป็นผู้มีอำนาจลงนามในร่าง Donation Agreement ระหว่างเกาหลีใต้กับไทย พร้อมลงนามในร่าง Tripartite Agreement ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี ไทย และบ. AZ โดยเกาหลีใต้ประสงค์ให้ฉีดวัคซีน AZ ที่บริจาคให้กับบุคคลสัญชาติเกาหลีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรการอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยโพสต์)</p> <p>-กรม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 6) โดยเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยโควิด เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันทั่วทั้งที่ เพิ่มรายการและปรับปรุงค่าใช้จ่ายในบัญชีแนบท้ายหลายรายการ เช่น เพิ่มรายการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการว่าด้วยวิธี Pooled Saliva ค่าห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Pooled swab ค่าห้องปฏิบัติการด้วยวิธีอาร์ที-พีซีอาร์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีแอนติบอดี ค่าบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าบริการตรวจเยี่ยมของแพทย์ทางออนไลน์ เป็นต้น มีผลบังคับตั้งแต่วันที่กรม.มีมติอนุมัติเป็นต้นไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง NBT.)</p> <p>- รมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบตู้เย็นเก็บวัคซีน 200 ตู้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกระจายวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย จาก ก.กลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยมีพลเรือเอก จอห์น ซี อะกิลีโน ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก และคณะ เป็นผู้แทนส่งมอบ พร้อมด้วย นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตราชอาณาจักรแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับตู้เย็นเก็บวัคซีนที่ได้รับมอบในวันนี้ จะช่วยเก็บวัคซีนตามอุณหภูมิมาตรฐาน 2-8 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาคุณภาพของวัคซีน มีสัญญาณเตือนอัตโนมัติเมื่อการทำงานของเครื่องผิดปกติ รวมถึงสามารถเก็บรักษายาเวชภัณฑ์ และวัคซีนชนิดอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม โดยได้จัดส่งไปยัง 12 เขตสุขภาพ และกทม. รวมทั้งหน่วยบริการสังกัดกรมควบคุมโรค รวมทั้งสิ้น 114 แห่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv.)</p> <p>-เพจเฟซบุ๊ก "สปสช." เผยขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอรับ "เงินช่วยเหลือเบื้องต้น" แบ่งตามสิทธิดังนี้ สิทธิบัตรทองข้าราชการ อปท. และสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ กลุ่มนี้ ขอรับเงินช่วยเหลือกับสปสช. ได้ ยื่นคำร้องได้ที่ รพ.ที่ให้บริการฉีดวัคซีนสสจ.แต่ละจังหวัด สปสช. สาขาเขตพื้นที่ 13 เขต ทั่วประเทศ ส่วนกลุ่มผู้ประกันตนให้ยื่นคำร้องที่สำนักงานประกันสังคมไปก่อน จนกว่าจะแก้ไขประกาศกกก. การแพทย์ ให้ผู้ประกันตนสัญชาติไทยกลับมาได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก สปสช. ได้ โดยระยะเวลายื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบผลความเสียหาย หรืออาการข้างเคียงของวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)</p> <p>-นพ.อุดมเกียรติ พูนสวัสดิ์ รองตนพ.สสจ.ปัตตานี กล่าวว่า สถานการณ์จังหวัดปัตตานีอาจพิกสูงสุดของการติดเชื้อโควิดในพื้นที่มากถึง 1,000 รายต่อวัน หากพฤติกรรมของประชาชนยังการ์ดตก โดย 1-2 เดือน นี้ต้องดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากขณะนี้ยังเป็นช่วงขาขึ้นของการระบาด และยังไม่ถึงจุดพิกสูงสุด ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้อาจส่งผลให้การเปิดภาคเรียนเทอม 2 ของนักเรียนอาจใช้ระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)</p> <p>- นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการแพร่ระบาด เพื่อเตรียมนำแนวทางการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวไม่ต้องกักตัว หรือรูปแบบบลูโซน ซึ่งเป็นแนวทางจัดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของเกาะสมุย โดยทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติในรูปแบบใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอ ศบค.พิจารณาอีกครั้ง สำหรับเกาะสมุยขณะนี้มียกท่องเที่ยว 2 กลุ่ม คือกลุ่มสมุยพลัสโมเดล และกลุ่มสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)</p> <p>-รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ศบค.ศบค. ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายเป็นการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 แล้ว จากนั้นจะเสนอให้ ศบค. ชุดใหญ่พิจารณา ในวันที่ 14 ต.ค. ได้แก่ 1.กำหนดจำนวนบุคคลสำหรับกองถ่ายในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไม่เกิน 50 คน ส่วนพื้นที่อื่นให้เป็นไปตามจำนวนบุคคลในการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ กรณีจำเป็นต้องถ่ายเกินกว่ากำหนดให้ยื่นขออนุญาตเป็นรายกรณี 2.กรณีก่อนถ่ายให้ยื่นแผนการขอถ่ายทำ บัญชีรายชื่อ ประวัติสุขภาพ และการฉีดวัคซีนของผู้ปฏิบัติงานให้สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวถึง การดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ว่า ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุที่พัดผ่านเข้ามาเป็นระยะ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.64 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ใน 33 จังหวัด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 14 จังหวัด 64 โดยเฉพาะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ได้จัดทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ รวม 276 ทีม ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว 373,716 ราย ตั้งศูนย์พักพิง 99 แห่ง พร้อมให้หน่วยบริการในพื้นที่เสี่ยงใช้หลัก ป้องกัน ยกสูง เคลื่อนย้าย และติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย</p> <p>-กรมการแพทย์ เตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม ได้แก่ 1.โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม 2.โรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง 3.โรคไข้ฉี่หนู โรคไข้เลือดออก และโรคตาแดง หรือเยื่อบุตาอักเสบ รวมถึงระวังแมลงหรือสัตว์มีพิษ ควรติดตามข่าวสารจากทางราชการ และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน 13-14 ต.ค. อีสานรับมือพายุ 'คมปาซุ' ด้าน รช.ม.หต.ไทย ยืนยันว่าทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุ ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดทุกหน่วยปฏิบัติดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่ได้ซักซ้อมอยู่เป็นประจำ และเตรียมการอพยพตามแผนที่ต้องมีความพร้อม ทั้งเรื่องสถานที่ปลอดภัย อาหาร น้ำดื่มที่สะอาด การดูแลปฐมพยาบาล ตลอดจนการตรวจตราความเรียบร้อยไม่ให้เกิดภัยอันตรายที่ยังอยู่ในบ้านเรือนที่อพยพมาเกิดการสูญหาย ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย แจ้งสายด่วนสาธารณสุข โทร.1784</p>	
<p>แนะนำพ่อแม่คุณแม่กับบุตรหลาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-กรมอนามัย แนะนำพ่อแม่ดูแลกำชับบุตรหลานควบคุมน้ำหนักให้อยู่ตามเกณฑ์ กินอาหารเหมาะสมตามโภชนาการ หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ ลดความเสี่ยงการเจริญเติบโตรวดเร็วเกินวัย หรือภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย</p>	-
<p>หนังสือรายชื่อวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ ()</p> <p>-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีวัคซีนและยาชีววัตถุที่ขึ้นทะเบียนจำหน่ายไว้มากกว่า 200 ตำรับ และแต่ละปีมีผลิตภัณฑ์วัคซีนและยาชีววัตถุที่ใช้สำหรับมนุษย์ยื่นขอการรับรองรุ่นการผลิตเพื่อจำหน่ายมากกว่า 700 รุ่นการผลิต ทั้งนี้ได้จัดทำ "หนังสือรายชื่อวัคซีนและยาชีววัตถุคุณภาพปี 2563" ขึ้นเป็นครั้งแรก ประกอบด้วยข้อมูลรายชื่อชนิดประเภท เลขทะเบียน และชื่อผู้ผลิตที่มีการผลิตและนำเข้ามาในประเทศภายในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี (2559-2563) มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกรายชื่อผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ต้องมีการรับรองรุ่นการผลิตก่อนออกจำหน่าย และกลุ่มที่ไม่ต้องมีการรับรองรุ่นการผลิตก่อนออกจำหน่าย ซึ่งได้จัดส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานศึกษา หรือมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันชีววัตถุ.</p>	
<p>เสนอ สปสช.กระจายอำนาจให้เขต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2564 พร้อมมอบข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ โดยคณะทำงานได้มีการกลั่นกรองข้อเสนอออกมาเป็นจำนวน 58 ข้อ ครอบคลุมใน 8 ด้าน และข้อเสนอใหม่ เช่น ให้ สปสช.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนโควิดให้แก่ประชาชน จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้ดูแลหรือบเฉพาะโรคแก่หน่วยปฐมภูมิในการออกเยี่ยมติดตามดูแลผู้ป่วย เพิ่มงบบริหารจัดการขยะในผู้ป่วยฟอกไตให้หน่วยบริการ พัฒนาระบบบริการระดับปฐมภูมิให้ประชาชนเห็นความสำคัญด้านการป้องกันโรค ส่งเสริมเรื่องความรู้ด้านสุขภาพ เป็นต้น ขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอถึง สธ.ให้พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดอบรมเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาไม่มีบุคลากรวิชาชีพที่เพียงพอ จัดสวัสดิการป้องกันโรคระบาดให้บุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุข แยกการบริหารจัดการออกจากเขต กระจายอำนาจให้แต่ละเขตบริหารจัดการเอง เน้นให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ปรับหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อสิ่งของให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพของคนในพื้นที่ ปรับระยะเวลาการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้เร็วขึ้น ทบทวนเพิ่มงบประมาณเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน.</p>	-
<p>เลขาธิการกสม.'คนใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวทะเลลุดน</p> <p>-เสนอประวัติ นพ.พิทักษ์พล บุญมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข หลังผลประชุมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เมื่อวันที่ 5 ต.ค. มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เป็นเลขาธิการกสม.คนใหม่ มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านสุขภาพจิตและด้านสาธารณสุขจำนวนมาก เคยทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในกลุ่ม เปราะบาง และเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ พิสูจน์การขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนในไทย ที่ กสม. ถูกวิจารณ์ว่าไม่ได้แสดงบทบาทในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเท่าที่ควร</p>	-
<p>พญ.เก๋</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์สดจากสนามข่าว</p> <p>- เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2564 บก.ปคบ. ร่วมกันแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาใช้เอกสารของแพทย์หญิง สมัครทำงานเป็นแพทย์นอกเวลาที่คลินิกเสริมความงามหลายแห่ง โดย บก.ปคบ.ได้ปฏิบัติงานร่วมกับกรม สบส.รวบรวมพยานหลักฐานกรณีดังกล่าว จน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ยืนยันได้ว่าผู้ต้องหารายนี้ คือ น.ส.ณัฐชานันท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี จึงได้ขออนุมัติศาลอาญาธนบุรีออกหมายจับ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุม น.ส.ณัฐชานันท์ที่ห้องพัก พร้อมตรวจยึดของกลาง ชุดที่ผู้ต้องหาสวมใส่ขณะทำงานหัตถการ 5 ชุด และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รับสารภาพว่า ได้โพสต์กระทู้ในเว็บไซต์อ้างว่าตนจะเปิดคลินิกเสริมความงาม ต้องการรับสมัครแพทย์มาทำงาน ให้ส่งเอกสารมาให้ทางไลน์ เมื่อได้รับเอกสารจากแพทย์จะคัดเลือกแพทย์หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับตน จากนั้นจึงนำเอกสารดังกล่าวมาใช้สมัครทำงานในคลินิกเสริมความงามเขตกทม.หลายแห่ง การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ฐาน "ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต" และฐาน "ใช้คำหรือข้อความอันใดที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม" และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐาน "ฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น เพื่อให้ได้ซึ่งทรัพย์สิน", ฐาน "เอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน" ทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติพบว่า น.ส. ณัฐชานันท์ เคยถูกดำเนินคดีมาแล้ว 2 ครั้ง</p>	
<p>ไลน์ TEEN CLUB พร้อมค้อยท้อง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.พีระยุทธ สาณกุล ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย เล่าว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรวัยรุ่นคือ คนอายุ 10 ปีบริบูรณ์จนถึงก่อน 20 ปีบริบูรณ์ ประมาณ 8 ล้านคน ทั้งนี้พบว่าวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งมีประมาณ 2 ล้านคน มีคูรักแล้ว 3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอายุต่ำกว่า 18 ปี มีคูรักแล้ว 20 เปอร์เซ็นต์ หรือ 8 แสนคน ซึ่งน่าห่วงว่าพวกเขาเหล่านี้สามารถตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ตลอดเวลา แนะนำให้วัยรุ่นหญิงไปใช้บริการฝังยาคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร มูลค่า 2,500 บาท ฟรี สิทธิ สปสช. ซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยสูง ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย โดย 1 หลอด ใช้เวลาฝัง 2 นาที คุมกำเนิดได้ 3 ปี หากฝัง 2 หลอด จะสามารถคุมกำเนิดได้ถึง 5 ปี นอกจากนี้ ยังมีบริการความรู้และการให้คำปรึกษาผ่าน 'ไลน์ทีนคลับ' ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เพศศึกษาแก่วัยรุ่น ที่หลายคนอาจรู้สึกเขินอายไม่กล้าถามเรื่องนี้กับพ่อแม่และครู แต่สามารถเข้ามาที่ไลน์นี้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่เห็นหน้า แต่ได้ความรู้และการให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง</p>	-